

13 เครื่องสำอางพิษ อีสาน-ใต้ ร่วมขจัดพิษชุมชน

ผ

ลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น มหาสารคาม สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี สตูล และกรุงเทพมหานคร ร่วมรณรงค์รวมพลังผู้บริโภคเพื่อกำจัดเครื่องสำอางผิดกฎหมายให้หมดไปจากตลาด ครั้งที่ 3 เมื่อไม่นานมานี้ โดยร่วมกับอาสาสมัครผู้บริโภคสุ่มเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรักษาฝ้าและกันแดดที่จำหน่ายในท้องตลาดในชุมชนชนบท และห้างสรรพสินค้าในเมือง จำนวน 29 รายการ นำมาตรวจด้วยชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และตรวจยืนยันผลในห้องปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการตรวจวิเคราะห์สารไฮโดรควิโนน และปรอทแอมโมเนีย พบมีเครื่องสำอางจำนวน 13 รายการ ที่พบสารเคมีอันตรายทั้งสองชนิดนี้ ซึ่งผิดพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง แยกตามการพบสารดังนี้

สารไฮโดรควิโนน จำนวน 9 รายการ ได้แก่ ยี่ห้อ CN(พาร์-แอด 101), คลินิก 99, พาร์แอด 101, เมลาแคร์โลชั่น, เมลาแคร์ครีม, โรส, วินเซิร์ฟ, เอ็ดการ์ด, เอสจีโลชั่น

สารปรอทแอมโมเนีย จำนวน 4 รายการ ได้แก่ Pop Popular Fruitamin, ครีมขมิ้น KK 3, มุย ลี เชียง, เอ็ดการ์ด

ทว่ายังมีสารอันตรายอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำการทดสอบในครั้งนี้ ได้แก่ วิตามินเอเอซิด เนื่องจากมีชื่อจำกัดในห้องทดลอง

กัลยทรรศน์ ตั้งหวัง ตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ บอกเล่าสถานการณ์ปัญหาเครื่องสำอางผิดกฎหมายในภาคใต้ขณะนี้ว่าชาวบ้านได้เกิดความตื่นตัวขึ้นมากหลังจากได้รับข่าวการรณรงค์และรายชื่อเครื่องสำอางผิดกฎหมายก่อนหน้านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าราคาถูก แต่วันค้าบางแห่งยังคงวางขายสินค้าเหล่านี้โดยแนะนำลูกค้าว่าเป็นสินค้าอันตรายแต่ไม่แจ่มแจ้งว่าเป็นอันตรายเพียงใด ทั้งยังแจ้งความจำนงยินดีให้ตีป้ายบอกอันตรายของสินค้าด้วย ซึ่งทางเครือข่ายฯ จะดำเนินการต่อไป

“สถานการณ์ตอนนี้กลุ่มชนชั้นกลางหันมาใช้เครื่องสำอางราคาแพง เราก็พยายามเสนอทางเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเครื่องสำอางราคาแพงด้วย

การแนะนำให้ใช้สมุนไพรพื้นบ้าน จำพวกแดงวามะเขือเทศ ซึ่งให้ผลดีเหมือนกัน”

ส่วนสถานการณ์ทางภาคอีสานนั้น **จกมล พารา** ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสานชี้แจงว่าเครือข่ายเน้นการให้ข้อมูลกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับชาวบ้าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลชุมแพ กลุ่มนักเรียน และกลุ่มชาวบ้านอาสาสมัคร อย่างไรก็ตามก็ตีพบว่ามีการวางขายเครื่องสำอางผิดกฎหมายเช่นเดิม

นอกจากนี้รายการวิทยุชุมชนบางรายการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การโฆษณาเครื่องสำอางว่ามีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรอง ไม่มีสารอันตราย และบอกทางเลือกในการใช้ เท่ากับเป็นการปรับเปลี่ยนในกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องสำอาง

นางเหลียม กุดทา แกนนำชาวบ้าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น กล่าวเสริมว่าอาสาสมัครกลุ่มผู้บริโภคได้ดำเนินการเฝ้าระวังด้านอาหารและน้ำดื่มมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน จากที่มีสมาชิก 35 คนในปีแรก เพิ่มขึ้นเป็น 150 คนในปัจจุบัน

“พวกเราบอกกันปากต่อปาก อย่างตอนที่เราจับตาเรื่องเครื่องสำอางผิดกฎหมาย เราก็ใช้วิธีบอกต่อๆ กันในหมู่บ้านว่าใครใช้ยากันแดดกันฝ้าตัวไหนแล้วแพ้ให้มาบอกกัน ก็มีคนมาแล้วเราก็ให้ข้อมูลซึ่งทางโรงพยาบาลจะสนับสนุนข้อมูลอยู่แล้วตอนนี้เรียกว่าเรารณรงค์ได้ผลถึง 80% จึงไม่มีเครื่องสำอางผิดกฎหมายวางขายเท่าไรนัก”

เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้เครื่องสำอางหลักคือกลุ่มสตรี ดังนั้นผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้มากที่สุดจึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นกลุ่มสตรีนั่นเอง

อุษา เลิศศรีสันต์ ผู้ประสานงานมูลนิธิผู้หญิง ซึ่งปกติเคลื่อนไหวในเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ เริ่มหันมาให้ความสนใจในประเด็นการบริโภคเครื่องสำอางว่า หากผู้หญิงรายใดได้รับผลกระทบจากเครื่องสำอางผิดกฎหมายเหล่านี้ควรออกมาปรากฏตัวเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งต้องหา

■ ยุวดี มณีกุล

รื้อกันอีกว่าควรเรียกร้องอย่างไร

“ผู้หญิงในหมู่บ้านที่ไม่มีอาสาสมัครที่เข้มแข็ง เวลาเกิด

ปัญหาเกี่ยวกับตัวเองก็มักอาย ไม่กล้าออกมาเพราะกลัวถูกหัวเราะเยาะ ดังนั้นจึงควรเป็นหน้าที่ขององค์กรภาครัฐที่จะคุ้มครองผู้บริโภคผู้หญิงให้พ้นจากความอายและออกมาเรียกร้องค่าเสียหาย”

ผู้ประสานงานมูลนิธิผู้หญิงซึ่งอีกว่าในประเด็นผู้หญิงกับสุขภาพ รัฐบาลจำเป็นต้องให้ข้อมูลข่าวสารแจ้งเหตุต่างๆ อย่างทั่วถึง ควรให้บริการสายด่วนทั่วประเทศสำหรับรับรู้ข่าวสารด้านสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กล่าวสำหรับการรณรงค์เครื่องสำอางผิดกฎหมายครั้งที่ 3 นี้ **สารี อ่องสมหวัง** กรรมการผู้จัดการ มพบ. ย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาให้ผู้ประกอบการรายใดได้รับความเสียหาย แต่ต้องการบอกกล่าวแก่ผู้บริโภคให้ป้องกันตัวเองได้ ซึ่งขณะนี้หน่วยงานรัฐทั้งภาคใต้ อีสาน และเหนือมีความเข้มแข็งมากขึ้น ตามเก็บเครื่องสำอางอันตรายจากตลาดร้านค้ามากขึ้น ในส่วนผู้ประกอบการทั่วไปก็มีปฏิกิริยาตอบรับที่ดี

เพราะการรณรงค์นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าได้มาตรฐานได้รับการปกป้องไปในตัว

“เราขอเรียกร้องว่าทำอย่างไรให้รัฐประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ของ อย. เป็นประจำทุกเดือนผ่านช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้อย่างกว้างขวางทุกระดับ” กรรมการผู้จัดการ มพบ. ระบุชื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล

“เราขอให้รัฐบาลทบทวนการปรับเปลี่ยนกลไกจากการควบคุมมาเป็นกำกับดูแลท่ามกลางความไม่พร้อมด้านความรู้และพื้นฐานความเข้าใจเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน มันจะเป็นจริงได้หรือไม่ เราอยากให้รัฐบาลเข้มงวดในการควบคุมผลิตภัณฑ์ก่อนออกวางตลาด และหากเปลี่ยนทิศทางไม่ได้ รัฐบาลก็ควรสนับสนุนกลไกหรือเครื่องมือทดลองขององค์กรผู้บริโภคเพื่อประกาศผลให้ผู้บริโภคได้รับทราบเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อมีส่วนร่วมในการคุ้มครองตัวเองและสังคม”

แม้รายชื่อสินค้าประเภทเครื่องสำอางผิด

(มีต่อต้นหน้าหลัง)

กฎหมายทั้ง 13 รายชื่อ จะจัดเป็นสินค้าราคาถูก
 ที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคในตลาดล่าง แต่ก็ไม่แน่ว่า
 เครื่องสำอางราคาแพงระดับในกลุ่มชนชั้นกลาง
 และผู้มีกำลังซื้อทั้งหลายจะมีคุณภาพดีสมราคา
เครื่องสำอางตามธรรมชาติของสังคมไทย
 ไม่ว่าจะเป็นแตงกวา มะเขือเทศ มะขามเปียก
 ขมิ้น ดินสอพอง มะนาว ล้วนเป็นทางเลือก
 ง่ายๆ ใกล้ตัวที่สตรีสยามรุ่นก่อนๆ คิดค้น
 สูตรความงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้
 ให้แล้ว

สามอันตรายในเครื่องสำอาง

ปรอทแอมโมเนีย : อันตรายระยะยาว
 ของปรอทแอมโมเนียซึ่งถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
 ได้ง่าย ผู้ได้รับสารจะมีอาการดังนี้ มีผลต่อ
 ระบบกระเพาะอาหาร ลำไส้ คลื่นไส้ อาเจียน
 อารมณ์แปรปรวนแปร พันทูลง่าย เกิดแนวเส้นสี
 น้ำเงินที่เหงือก กล้ามเนื้ออ่อนแรงทุกระบบปรับ
 ความรู้สึกผิดปกติ ระบบทางเดินปัสสาวะผิด
 ปกติ จนถึงไตถูกทำลาย และเกิดอาการเหงื่อ
 ออกมาก เป็นผื่นแดง บวมตามปลายมือปลาย
 เท้า กลัวแสง อ่อนเปลี้ย หัวใจเต้นแรง
 ปฏิกริยาโต้ตอบของร่างกายลดลง

ไฮโดรควิโนน : อันตรายระยะยาวของ



ก่อนซื้อเครื่องสำอาง... โปรดระวัง

ไฮโดรควิโนน ทำให้เม็ดสีที่ผิวหนังเปลี่ยนแปลงไปอย่างคาดเดาไม่ได้
 จุดด่างขาวที่หน้า หรือผิวหนังดำ เป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หาย เกิดอาการ
 ผื่นแดงได้ง่ายไม่ว่าจะเกิดจากการกระตุ้นของแสงแดด สุรา อารมณ์ดีใจ
 การเช็ดหน้าแรง

หากสารเคมีเข้าตาจะทำให้
 เยื่อเมือกตาขาวเปลี่ยนแปลงไป
 ทำให้ฝ้าบริเวณตมกว้างขึ้น หรือ
 เกิดฝ้าบริเวณที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
 อาจทำลายตบได้ หรือทำให้ทางเดิน
 หายใจล้มเหลว

วิตามินเอแอสซิด : อันตราย
 ระยะยาวของวิตามินเอแอสซิด เป็น
 สารที่ทำให้ทารกในครรภ์ผิดปกติ
 อาจก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง (ยังไม่
 ยืนยัน)



พืชผักในตลาดสด วัตถุดิบถนอมความงามชั้นดี